



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย  
ภายใต้โครงการ การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ที่กำหนดรายละเอียดในการขอรับ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการร่วมทุน (Matching Funds) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) โดยมีหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนา เชิงพื้นที่ เป็นผู้บริหารจัดการทุน และมหาวิทยาลัยราช ภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยจัดการงานวิจัย ภายใต้โครงการ การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ในการเพิ่มทักษะความเป็นนักวิจัย มีอาชีพ การนำนวัตกรรม องค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมอย่างแท้จริง รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement)

บัดนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอ ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รายละเอียดดังนี้

ประเภทที่ ๑ การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วย “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”

ลำดับ	แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัยร่วม	สังกัดคณะ	งบประมาณ
๑.	แผนงานวิจัย: กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอ แม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ อาจารย์ ดร.ชัตนารี มีสุขโช	มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์	๕๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๑: อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอ เมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่ง น้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ รศ.ดร.ปองปรารณ สุนทรเกษม อาจารย์เอกสิทธิ์ ไชยปิน	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์	๑๐๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๒: การสืบค้นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอ แม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ผศ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารย์เอี่ยมพร พุเต็มวงศ์ อาจารย์พชรวิไล กนิษฐเสน อาจารย์ ดร.ชัตนารี มีสุขโช	มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์	๑๐๐,๐๐๐

ลำดับ	แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัยร่วม	สังกัดคณะ	งบประมาณ
	โครงการย่อยที่ ๓: การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.สุวิรัฐ แลสันกลาง อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์อดิศร สวยฉลาด	มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ	๑๐๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๔: การพัฒนาระบบฐานข้อมูล อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอ แม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ อาจารย์พิมาย วงศ์ทา อาจารย์ชนมธันซ์ สุวรรณ ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์ พองเงิน	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์	๙๐,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๕๕๐,๐๐๐</b>
๒.	แผนงานวิจัย: กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และ บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	รศ.ดร.พรชนก ทองลาด อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี อาจารย์สุวรรณี เครือฟุ้ง อาจารย์ขมัยพร กาญจนพันธุ์	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษ ตร ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ	๑๒๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๑: การบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอ เมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่ง น้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์ขมัยพร กาญจนพันธุ์ อาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย อาจารย์สุวรรณี เครือฟุ้ง อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เกียรติประภากุล อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์เอกรินทร์ สีผืน	วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์	๑๐๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๒: นวัตกรรมกระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากไม้และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.มยุรี ชมภู ผศ.ปัทมา อภิชัย อาจารย์ ดร.สำเร็จ นราแก้ว อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติมะปัญญา	เทคโนโลยีการเกษ ตร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษ ตร	๑๕๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๓: การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้าน แม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ผศ.ปัทมา อภิชัย อาจารย์ ดร.สำเร็จ นราแก้ว อาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย ผศ.ศิริกร อินคำ อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เกียรติประภากุล อาจารย์พิฑูร กาญจนพันธุ์	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ	๑๐๐,๐๐๐

ลำดับ	แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัยร่วม	สังกัดคณะ	งบประมาณ
	โครงการย่อยที่ ๔: การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไม้และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์บัณฑิต บุชบา ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวีวิน ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ อาจารย์ ดร.อารยา อริยา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	๑๘๐,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๒๕๐,๐๐๐</b>
๓.	แผนงานวิจัย: กลไกการจัดการชุมชนเพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.พอใจ สิงหนตร ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ ผศ.อำนาจ สงวนกลาง อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร	๘๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๑: พลวัตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด : บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์ ดร.วิศห์ เศรษฐกร	มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ	๒๐๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๒: การพัฒนาโลจิสติกส์และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.ศิริญา จนาศักดิ์ อาจารย์ชัยฤกษ์ ต้นติเตชา อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ อาจารย์นลินทิพย์ กองคำ อาจารย์กนกพร ศรีวิชัย	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	๑๘๐,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๔๗๐,๐๐๐</b>
๔.	โครงการวิจัย: การสังเคราะห์ องค์ความรู้ นวัตกรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	รศ.ดร.บุญขววรรณ วิงวอน ผศ.วิไลลักษณ์ พรหมแสน	วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ	๙๕,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๙๕,๐๐๐</b>

/ ประเภทที่ ๒ การต่อยอดผลิตภัณฑ์

## ประเภทที่ ๒ การต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

ลำดับ	แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
๑.	แผนงานวิจัย: นวัตกรรมลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดโดยใช้ซิงค์ข้าวโพด เป็นวัสดุดูดซับสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋น ในจังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.วีรบุษ คฤหานนท์ อาจารย์สุชี สุขดี อาจารย์ ดร.ศรีัญญา วัฒนานนท์	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร	๕๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๑: แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอด สำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง	อาจารย์ ดร.ศรีัญญา วัฒนานนท์ ผศ.ดร.พินสรวง อุดมพทธิเมฆากุล อาจารย์ ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี อาจารย์ ดร.สำเร็จ นราแก้ว อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ อาจารย์ ดร.วิภาณุช ไบศล	เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	๖๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๒: การประยุกต์ใช้ซิงค์ข้าวโพด เป็นวัสดุดูดซับเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดข้าวแต๋น	อาจารย์สุชี สุขดี ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ อาจารย์ ดร.ธีรภรณ์ พรหมอนันต์ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี อาจารย์ ดร.วีรบุษ คฤหานนท์	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	๒๖๐,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๓๗๐,๐๐๐</b>
๒.	แผนงานวิจัย: การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน	ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์วีระ พันอินทร์ ผศ.ฐานันดร โตะถน อาจารย์อัศกร แม่บ้าน ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ ผศ.จารุวรรณ ลิ้มปีไพบูลย์ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์	วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๑๒๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๑: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดใหม่	อาจารย์ ดร.ณัฐมา เหล่ากุลติลก ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ดิมะปัญญา	เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร	๑๗๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๒: การยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ ผศ.ปัทมา อภิชัย	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์	๙๕,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>๓๘๕,๐๐๐</b>

ลำดับ	แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
๓.	แผนงานวิจัย: การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวเหนียว กข 6 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าวแต่นด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล อาจารย์ ดร.มยุรี ชมภู อาจารย์ ดร.ณัฐมา เหล่ากุลติลก ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.สมชาย เมืองมูล อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว	เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ	๑๘๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๑: ความต้านทานการหักล้มของข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ภายใต้การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเหมาะสม	ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล	เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร	๑๒๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๒: การศึกษากระบวนการเร่งอายุการเก็บข้าวเหนียว กข6 เพื่อการผลิตข้าวแต่นและการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติสำหรับบ่มข้าวระดับโรงงานนำร่อง	อาจารย์ ดร.ณัฐมา เหล่ากุลติลก ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร ผศ.วราคม วงศ์ชัย อาจารย์อดิสร ฅมยา	เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๔๓๐,๐๐๐
	โครงการย่อยที่ ๓: การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวแต่นด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์	อาจารย์ ดร.มยุรี ชมภู อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย อาจารย์กฤษณา ทินกร ณ อยุธยา	เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร	๑๒๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ				๘๕๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓,๒๖๐,๐๐๐

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิจัย และถือปฏิบัติตามสัญญา รับผิดชอบการวิจัยอย่างเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และบังเกิดผลดีกับส่วนราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง